

THÔNG BÁO

Về hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa năm 2022.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong huyện như sau:

I. CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong sáu tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành huyện; sự hướng dẫn về chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên. Công tác Mặt trận các cấp đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, công tác phối hợp với các tổ chức thành viên, các lực lượng nòng cốt ở cơ sở nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng nhân dân, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với các loại tội phạm, các phần tử xấu lợi dụng thăm thân để tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, mê tín dị đoan...

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong những tháng đầu trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, huyện Tủa Chùa nói riêng nên việc triển khai công tác tuyên truyền cũng có những hạn chế nhất định. Song Mặt trận Tổ quốc huyện đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, truyền thông về các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các cuộc vận động, phong trào thi đua và "Chương trình chuyên đề 573b" về xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện năm 2022 tại 04 Trường học và 04 khu dân cư thu hút trên 400 người tham gia ...; ban hành các văn bản, hướng dẫn MTTQ cấp xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền năm 2022 với nhiều hình thức khác nhau như qua các buổi họp thôn, bản, tổ dân phố, tuyên truyền bằng loa di động ... Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân, nhất là dịp trước, trong và sau tết.

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, giải quyết việc làm, bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện trước, trong, sau tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trong năm... Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tích cực vận động Nhân dân phát hiện, tố giác tham nhũng, lãng phí... Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, động viên đoàn viên, thanh niên khám tuyến nghĩa vụ quân sự và phối hợp tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022...

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thường xuyên phối hợp với Chính quyền, các tổ chức thành viên để triển khai, ký kết thực hiện các chương trình như: Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn giao thông...; Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội Phụ nữ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới.

2. Công tác giám sát và phản biện xã hội

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế Giám sát và phản biện xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Để thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức hiệp thương, xây dựng Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã Ban hành Kế hoạch số 72/KH-MTTQ-BTT về giám sát việc triển khai, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2021 trên đại bàn huyện Tủa Chùa và đã tổ chức thực hiện giám sát tại 1 đơn vị theo kế hoạch đề ra. Đồng thời hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã thực hiện giám sát thông qua Ban GSDTCCĐ, Ban TTND. Qua công tác giám sát cho thấy các văn bản, các quy định của Chính phủ, tỉnh, Nghị quyết của HĐND các cấp đã được chuyển tải đến tận cơ sở để quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn các xã, thị trấn, đảm bảo theo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Tham gia 02 cuộc giám sát của Thường trực HĐND các Ban HĐND huyện; Phối hợp với Viện kiểm sát huyện thực hiện 01 cuộc về việc tạm giam, tạm giữ và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an huyện Tủa Chùa...

3. Về phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc với HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị liên quan

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tập trung công tác tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại các kỳ họp HĐND các cấp; chú trọng việc theo

đổi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp luôn được MTTQ Việt Nam các cấp được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Đến hết tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND các cấp tổ chức 01 cuộc tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội khóa V tại xã Huồi Sớ; 01 cuộc tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh tại xã Mường Đun. Tại các xã đã tổ chức tiếp xúc cử tri cho các Tổ đại biểu HĐND cấp huyện, xã với 121 cuộc hơn 6.050 lượt người tham dự, ghi nhận 256 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chủ yếu là về làm đường giao thông, đường nội thôn, kéo điện lưới, tu sửa đầu nguồn và bể chứa nước sinh hoạt, các chế độ chính sách. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đều được đại diện của các Tổ đại biểu HĐND trao đổi, làm rõ đồng thời cũng ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để kịp thời kiến nghị, phản ánh với cấp có thẩm quyền xem xét.

II. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Trong những tháng đầu năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, đan xen; đại dịch Covid-19, diễn biến phức tạp ảnh hưởng chung đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của huyện. Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Huyện ủy, sự quản lý, điều hành của Chính quyền, sự phối hợp của MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Do bị ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, song cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vẫn quyết tâm cao triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực lao động, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; qua đó đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của huyện, đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động, xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực; nhất là các chương trình hành động, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững; vận động nhân dân hiến công, hiến kế xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh những mặt tích cực, cử tri và nhân dân trong huyện lo lắng về một số vấn đề như: Một số tuyến đường do mưa kéo dài gây sạt lở làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của Nhân dân; đồng thời do giá xăng, dầu tăng cao làm cho nhiều mặt hàng hóa tăng theo đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân; tình hình biến đổi khí hậu vẫn tác động lớn đến người dân; tình hình tranh chấp đất đai, nguồn nước vẫn còn xảy ra...

III. NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Tại kỳ họp này trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tòa Chùa trân trọng gửi tới HĐND huyện, UBND huyện những kiến nghị sau:

1. Đề góp phần thực hiện các mục tiêu mà chương trình phát triển du lịch huyện Tòa Chùa giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra. Cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm có chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình vay vốn để phát triển du lịch trên địa bàn các xã.

2. Cử tri trên địa bàn Thị trấn kiến nghị: Trong thời gian khi cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn thì nhiều lần nước cấp rất đục và bẩn, không đảm bảo vệ sinh; lượng nước cấp cho sinh hoạt không đủ để cho người dân sử dụng, thời gian cấp nước khi thay đổi không thông báo rộng rãi để người dân được biết. Đề nghị Công ty cấp nước Điện Biên có giải pháp khắc phục.

3. Tại các Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND huyện đều có nội dung “Báo cáo kết quả TXCT của các tổ đại biểu HĐND huyện gửi Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng thời gửi bản mềm báo cáo vào địa chỉ email: hienpham105@gmail.com và Ủy ban MTTQVN huyện”. Tuy nhiên qua tổng hợp thì rất nhiều Tổ đại biểu sau khi tiếp xúc cử tri không gửi kết quả về Ủy ban MTTQVN huyện. Dẫn đến việc tổng hợp các ý kiến của cử tri dễ bị chông chéo... Đề nghị HĐND huyện tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi kỳ họp.

Trên đây là Thông báo về hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong huyện gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XXI. Trân trọng đề nghị HĐND, UBND, các cơ quan chuyên môn quan tâm, nghiên cứu, tiếp thu, xem xét giải quyết và thông báo cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhân dân biết để giám sát theo quy định của Hiến pháp và pháp luật./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BTT Ủy ban MTTQ huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Ủy ban MTTQ 12 xã, thị trấn;
- Lưu: MTTQ.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Vi Thu Hằng